

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
วันอังคาร ที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  
เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

\*\*\*\*\*

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเดชา ประทุมตะ	ประธานสภา อบต. หนองไผ่ล้อม	เดชา ประทุมตะ	
๒	นายวีรพล ศรีภักดี	รองประธานสภา อบต. หนองไผ่ล้อม	วีรพล ศรีภักดี	
๓	นางพัฒน์ ปะทุมตะ	สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑	พัฒน์ ปะทุมตะ	
๔	นายสุพจน์ ศรีวรรณะ	สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๒	สุพจน์ ศรีวรรณะ	
๕	นายอดุลย์ พลรักษา	สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๓	อดุลย์ พลรักษา	
๖	นายวรุต อุทัยดา	สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๕	วรุต อุทัยดา	
๗	นางสาคร สัมฤทธิ์	สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๖	สาคร สัมฤทธิ์	
๘	นางสาวลัดดา นาแข็ง	สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๗	ลัดดา นาแข็ง	
๙	นายสาย ศรีสมนาม	สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๘	สาย ศรีสมนาม	

ผู้ไม่เข้าประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายฉานพาทิตี สีสยามัตย์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ฉานพาทิตี สีสยามัตย์	
๒.	นายเด่นศักดิ์ สีสยามัตย์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	เด่นศักดิ์ สีสยามัตย์	
๓.	นางสาวสุภาวดี สุทธิวรรณ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	สุภาวดี สุทธิวรรณ	
๔.	นายบัญญัติ พลนงค์	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	บัญญัติ พลนงค์	
๕.	นายสุรพงษ์ ศิลาวีเศษ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	สุรพงษ์ ศิลาวีเศษ	
๖.	นางพเยาว์ โภศรีงาม	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	พเยาว์ โภศรีงาม	
๗.	สิบเอกสิทธิพงษ์ ไกรสีห์	หัวหน้าสำนักปลัด	สิทธิพงษ์ ไกรสีห์	
๘.	นางสาวศุภาวดี สร้างนานอก	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	ศุภาวดี สร้างนานอก	
๙.	นายจักรกฤษ เศษกำปัง	นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	จักรกฤษ เศษกำปัง	
๑๐	นางสาวสุกัญญา ยอดเพชร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	สุกัญญา ยอดเพชร	
๑๑	นางสาวสุภาพร พูนไธสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สุภาพร พูนไธสง	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

บันทึกการประชุม

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสุรพงษ์ ศิลาวีเศษ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมเข้าที่ประชุม เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

**นายเดชา ประทุมตะ**

**ประธานสภา อบต.**

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อ่านประกาศอำเภอหนองสองห้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

**นายสุรพงษ์ ศิลาวีเศษ**

**เลขานุการสภา อบต.**

ประกาศอำเภอหนองสองห้อง เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม รายงานว่ามีความประสงค์ที่จะขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัย

วิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาญัตติต่างๆ เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ นายอำเภอหนองสองห้อง จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นายประจักษ์ ไชยกิจ นายอำเภอหนองสองห้อง

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม (ส่งสำเนาการประชุมไปพิจารณาก่อนแล้ว)

นายเดชา ประทุมตะ  
ประธานสภา อบต.

ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในส่วนใดหรือไม่เรียนเชิญครับ

นายวีรพล ศรีภักดี  
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๙

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนทุกส่วน กระผมนายสุวีรพล ศรีภักดี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๙ ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

๑.นายวีรพล ศรีภักดี ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

๒.นายสุพจน์ ศรีวรรณะ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

๓. นายอดุล พลรักษา เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผลจากการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมพบว่ามีข้อความที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากข้อความที่กระผมได้ถามเรื่องข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการจัดเก็บค่าน้ำประปาซึ่งข้อความตรงนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมอยากสอบถามผู้ที่จัดบันทึกการประชุมว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงไม่ได้มีการบันทึกข้อความนี้ไว้ในรายงานการประชุมครับ

นางสาวสุภาพร พูนไธสง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนทุกส่วน ดิฉัน นางสาวสุภาพร พูนไธสง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตามที่ท่านรองประธานสภาได้สอบถามกรณีที่ไม่ได้มีการจัดบันทึกการประชุมในเรื่องที่ได้สอบถามเกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการจัดเก็บน้ำประปา นั้น ทางผู้จัดบันทึกการประชุมได้มีการปิดเครื่องบันทึกเสียงไปแล้ว เนื่องจากเข้าใจว่าเป็นประเด็นสอบถามทั่วไปจึงไม่ได้มีการบันทึกข้อความดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมค่ะ

นายเดชา ประทุมตะ  
ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความในส่วนใดอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีข้อแก้ไข ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยกระผมจะถามเป็น ๒ ประเด็น

ประเด็นแรก รับรองรายงานการประชุม

ประเด็นที่สอง ไม่รับรองรายงานการประชุม

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สรุปมติที่ประชุมครับ

นายสุรพงษ์ ศิลาวีเศษ  
เลขานุการสภา อบต.

มติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รับรอง ๘ เสียง

ไม่รับรอง ไม่มี

งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

นายเดชา ประทุมตะ  
ประธานสภา อบต.

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจง

นายสุรพงษ์ ศิลาวีเศษ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนทุกส่วน กระผม นายสุรพงษ์ ศิลาวีเศษ ตำแหน่ง ปลัดองค์การ

บริหารส่วนตำบล ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑. ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๒ แปรญัตติ และวาระที่ ๓ ให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๘	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	ไม่มี	
	งดออกเสียง	๑	เสียง

๒. ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบการกู้เงินจากสถาบันการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อจัดซื้อรถขยะแบบอัตโนมัติ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	ไม่มี	
	ไม่เห็นชอบ	๘	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

๓. ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุขงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะอกสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ราคา ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๘	เสียง
	ไม่อนุมัติ	ไม่มี	
	งดออกเสียง	๑	เสียง

๔. ญัตติพิจารณารายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม	รับทราบ		
--------------	---------	--	--

## ระเบียบวาระที่ ๔

### เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. ญัตติพิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะอกสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท

๒. ญัตติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โดยมีรายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ดังนี้

**จากเดิม** รายการผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดดังนี้

(๑) ผ้าม่านอัดจีบ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด ราคา ๑๔,๔๐๐ บาท

(๒) ผ้าม่านอัดจีบ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด ราคา ๗,๖๐๐ บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐ บาท

**แก้ไขเปลี่ยนแปลง** รายการผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดดังนี้

(๑) ผ้าม่านอัดจีบ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๒.๙๕ เมตร จำนวน ๑ ชุด ราคา ๑๒,๔๐๐ บาท

(๒) ผ้าม่านอัดจีบ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด ราคา ๗,๖๐๐ บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท

นายเดชา ประทุมตะ  
ประธานสภา อบต.

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑. ญัตติพิจารณาการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมเชิญครับ

นางพเยาว์ โกศรีงาม  
รองปลัด อบต.

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนทุกส่วน ดิฉันนางพเยาว์ โกศรีงาม ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑. ญัตติพิจารณาการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท เป็นการกันเงินกรณียังมีได้

ก่อนหน้านี้ผู้กผัน เนื่องจากการประชุมสภาในคราวที่แล้วมติที่ประชุมอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คันงบประมาณ ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่จัดซื้อเป็นงบประมาณที่โอนมาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในส่วนที่ เหลือในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ทันใน ปีงบประมาณนี้แน่นอนเราจึงจำเป็นต้องกันเงินงบประมาณไว้เพื่อจ่ายใน ปีงบประมาณหน้า จึงจำเป็นต้องขออนุมัติจากสภาเพื่อขอเงินกรณียังมีได้ ก่อนหน้านี้ผู้กผัน หากว่าเราสามารถจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญาได้ทันภายใน ปีงบประมาณจะเป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะอนุมัติกัน เงิน แต่กรณีนี้เรายังไม่สามารถก่อนหน้านี้ผู้กผันได้จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภา เพื่อกันเงินไว้ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป ความเห็นส่วนตัวอีกประการ หนึ่งคืองบประมาณที่จะดำเนินการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) งบประมาณ ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณที่เราโอนมาจากเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ซึ่งตัวเลขทางบัญชียังไม่แน่นอนมันอาจจะมีขึ้นมีลงเพื่อ ความปลอดภัยที่ผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยไม่เกิดปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น และเพื่อความชัดเจนในยอดเงินที่เหลือของเรา จึงจะขอดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป เพื่อความชัดเจนว่าเราจะมียังงบประมาณที่ จ่ายได้จริงๆ จึงจะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปค่ะ ขอให้ท่านสมาชิก สภาทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาก่อนที่จะลงมติให้ความเห็นชอบต่อไป หาก ท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ค่ะ

**นายเดชา ประทุมตะ  
ประธานสภา อบต.**

มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยในรายละเอียดที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงในประเด็น ใดหรือไม่ครับ เชิญครับ

**นายสุพจน์ ศรีวรรณะ  
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๒**

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารและ หัวหน้าส่วนทุกส่วน กระผมนายสุพจน์ ศรีวรรณะ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๒ จากที่ท่านรองปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดการกัน เงินเมื่อสภามีมติอนุมัติกันเงินจะพยายามทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่อไปหากว่า ต่อไปปรากฏมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเราจะดำเนินการอย่างไรครับ

**นางเพ็ญวิภา โทศรีงาม  
รองปลัดอบต.**

ถ้าราคาเปลี่ยนก็จะต้องนำเข้าสู่สภาเหมือนเดิม กรณีของรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) เป็นราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จะมีการปรับเปลี่ยนราคา งบประมาณปลายปี ถ้าหากถึงเวลาที่เรารวมที่จะจัดซื้อจัดจ้างจริงๆแล้วราคามันเปลี่ยนแปลงก็ต้องนำเรื่องเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง ต้องเป็นไป

นายสุพจน์ ศรีวรรณะ  
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๒

นางพเยาว์ โกศรีงาม  
รองปลัดอบต.

นายสุรพงษ์ ศิลาวิเศษ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายมานพากิตต์ สีหามาศย์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามอำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการและเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาที่จะต้องพิจารณาอนุมัติ ถ้าหากว่ากรมบัญชีกลางปรับราคาก็คงต้องขอสภาอีกรอบค่ะ ถ้าราคาารถเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในรถก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยใช่ไหมครับ

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ราคา ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท จะเป็นราคารวมอุปกรณ์ทั้งหมดที่ปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์ ถ้ามีการเปลี่ยนราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ อุปกรณ์ภายในรถก็จะปรับในคราวเดียวกันหมดเลย ซึ่งกรมบัญชีกลางเป็นคนกำหนด ยกเว้นเราซื้อครุภัณฑ์อื่นที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

การจัดซื้อจัดจ้างไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ตามหลักแล้วก็จะมีการสอบถามราคาก่อนที่จะซื้อหรือขาย ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินงบประมาณ ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท ร้านที่จะเสนอราคาจะทราบรายละเอียดตามที่เราระบุ การเสนอราคาต้องไม่เกินราคาที่กำหนด โดยจะพิจารณาผู้ประกอบการที่เสนอราคาต่ำสุดแต่คุณภาพและองค์ประกอบต่างๆ ต้องได้ตามมาตรฐานของทางราชการกำหนด แต่ถ้ามีการปรับราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่รองปลัดได้ชี้แจงไป

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนทุกส่วน กระผมนายมานพากิตต์ สีหามาศย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑. ยุติติพิจารณาเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท ตามที่ท่านรองปลัดได้ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าทำไมเราถึงต้องมีการกันเงิน กรณีสงสัยว่าถ้าหากมีการปรับราคาแล้วจะซื้อได้อย่างไร เหตุผลหลักอีกข้อหนึ่งในการที่ขอเปิดประชุมวิสามัญในวันนี้ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เราดำเนินการไม่ทันส่วนเหตุผลประกอบอื่นๆ ก่อนที่เราจะมีการโอนงบประมาณไม่ว่าจะเป็นในรายจ่ายเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและหมวดใช้สอยอื่นๆ ที่เราจะต้องตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๖ไว้ นั้น เราได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยกองคลังว่าหลังจากที่เราจ่ายเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการแล้วมีเงินคงเหลือที่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้และมีงบประมาณ

เพียงพอแต่เหตุผลหลักคือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเราดำเนินการไม่ทันใน  
ปีงบประมาณเพราะตอนนี้เราเร่งดำเนินการซ่อมแซมถนนอยู่ ๖ โครงการรวม  
โครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณอีก ๔ โครงการที่กำลังเร่ง  
ดำเนินการลงนามในสัญญาให้ทันภายในปีงบประมาณนี้ แต่ในส่วนของ  
การจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน เป็นการจัดซื้อแบบ E-bidding คือการจัดซื้อจัดจ้าง  
ที่งบประมาณเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพราะฉะนั้นมันจะมีขั้นตอนด้าน  
เอกสาร การประกาศ และห้วงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการจึงเป็นเหตุผล  
หลักว่าทำไมเราจึงต้องขออนุมัติจากสภาเพื่อขอกันเงินงบประมาณในช่วงนี้  
เพื่อเร่งดำเนินการ หลังจากทำงานประจำหรือโครงการอื่นๆ ดำเนินการก่อนนี้  
ผูกพันเรียบร้อยแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่ยากจะให้ข้อมูล จากการตรวจสอบบัญชี  
มาตรฐานครุภัณฑ์ รถพยาบาลฉุกเฉิน ราคา ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาทนั้น คิดว่า  
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ น่าจะไม่มีมีการปรับราคาขึ้น แต่ถ้าปรับและส่งผล  
กระทบต่อราคาที่เราตั้งไว้ก็จำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาอีกครั้งหนึ่งตาม  
ระเบียบฯ ผมจึงคิดว่าไม่น่าจะมีการปรับราคาขึ้นในเร็วนี้ จึงเรียนมาเพื่อ  
ประกอบการพิจารณาครับ

นายเดชา ประทุมตะ  
ประธานสภา อบต.

ที่ประชุม

นายเดชา ประทุมตะ  
ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยในรายละเอียดที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงในประเด็น  
ใดหรือไม่ครับ

ไม่มี

ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อ  
พิจารณา ข้อ ๑. ญัตติพิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ

ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แผนงานสาธารณสุข งาน  
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาลฉุกเฉิน  
(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์  
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๒๒๐,๐๐๐  
บาท โดยกระผมจะถามเป็น ๒ ประเด็น

ประเด็นแรก อนุมัติ

ประเด็นที่สอง ไม่อนุมัติ

นายสุรพงษ์ ศิลาวีเศษ  
เลขานุการสภา อบต.

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สรุปรมติที่ประชุมครับ  
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑. ญัตติพิจารณากันเงินงบ  
ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน  
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
รายการรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า

๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์  
จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท

อนุมัติ ๘ เสียง

ไม่อนุมัติ ไม่มี

งดออกเสียง ๑ เสียง

มติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณี  
ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน  
สาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ  
และขนส่ง รายการรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำ  
กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์  
จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียง  
๘ เสียง

### มติที่ประชุม

มติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณี  
ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน  
สาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ  
และขนส่ง รายการรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำ  
กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์  
จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียง  
๘ เสียง

### นายเดชา ประทุมตะ ประธานสภา อบต.

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๒. ญัตติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร  
ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โดยมี  
รายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ดังนี้

**จากเดิม** รายการผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดดังนี้

(๑) ผ้า màn อัตจิบ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร  
จำนวน ๑ ชุด ราคา ๑๔,๔๐๐ บาท

(๒) ผ้า màn อัตจิบ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร  
จำนวน ๑ ชุด ราคา ๗,๖๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐ บาท

**แก้ไขเปลี่ยนแปลง** รายการผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดดังนี้

(๑) ผ้า màn อัตจิบ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๒.๙๕ เมตร  
จำนวน ๑ ชุด ราคา ๑๒,๔๐๐ บาท

(๒) ผ้า màn อัตจิบ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร  
จำนวน ๑ ชุด ราคา ๗,๖๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ชี้แจงรายละเอียด ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เชิญครับ

นายมานพาทิตต์ สีหามาตย์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนทุกส่วน กระผมนายมานพาทิตต์ สีหามาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ระเบียบวาระที่ ๔ ข้อ ๒. ยุติติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โดยมีรายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ดังนี้

**จากเดิม** รายการผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดดังนี้

(๑) ผ้า màn อัตจิบ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด ราคา ๑๔,๔๐๐ บาท

(๒) ผ้า màn อัตจิบ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด ราคา ๗,๖๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐ บาท

**แก้ไขเปลี่ยนแปลง** รายการผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดดังนี้

(๑) ผ้า màn อัตจิบ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๒.๙๕ เมตร จำนวน ๑ ชุด ราคา ๑๒,๔๐๐ บาท

(๒) ผ้า màn อัตจิบ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด ราคา ๗,๖๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท

ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมในคราวที่แล้วที่ได้มีการอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในรายการจัดซื้อผ้า màn มีรายละเอียดความสูง ๓.๒๐ เมตร ตามรายละเอียดที่เรียนไป แต่เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ที่มาวัดพร้อมกับการออกแบบของทางกองช่างลี้มกำหนดความสูงของเวที ๒๐ ซม. จึงจำเป็นต้องลดความยาวของผ้า màn ลง จากเดิมสูง ๓.๒๐ เมตร แก้ไขเป็น ๒.๙๕ เมตร ลงลง ๒๕ ซม. เวทีสูง ๒๐ ซม. ผ้า màn จะต้องลอยหรือพุดง่ายๆ คือเป็นการลดความยาวของผ้า màn ลง ๒๕ ซม. เพื่อให้สอดคล้องกับความสูงของเวทีและผ้า màn จะต้องทิ้งชายไว้ ๕ ซม. จึงจำเป็นต้องลดงบประมาณจาก ๒๒,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณคงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท จึงนำเรียนที่ประชุมสภาทราบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติต่อไปครับ

นายเดชา ประทุมตะ  
ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยในรายละเอียดที่ทางท่านนายกได้ชี้แจงในประเด็นใดหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายเดชา ประทุมตะ  
ประธานสภา อบต.

ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ ๒. ยุติติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า  
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โดยมีรายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่า  
ชี้แจงงบประมาณ ดังนี้

**จากเดิม** รายการผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดดังนี้

(๑) ผ้าม่านอัดจีบ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร  
จำนวน ๑ ชุด ราคา ๑๔,๔๐๐ บาท

(๒) ผ้าม่านอัดจีบ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร  
จำนวน ๑ ชุด ราคา ๗,๖๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐ บาท

**แก้ไขเปลี่ยนแปลง** รายการผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดดังนี้

(๑) ผ้าม่านอัดจีบ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๒.๙๕ เมตร  
จำนวน ๑ ชุด ราคา ๑๒,๔๐๐ บาท

(๒) ผ้าม่านอัดจีบ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร  
จำนวน ๑ ชุด ราคา ๗,๖๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท

โดยคณะกรรมการเป็น ๒ ประเด็น

ประเด็นแรก อนุมัติ

ประเด็นที่สอง ไม่อนุมัติ

นายสุรพงษ์ ศิลาวีเศษ  
เลขาธิการสภา อบต.

ขอเชิญท่านเลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สรุปรวมที่ประชุมครับ  
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๒. ญัตติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
ค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร  
ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน โดยมี  
รายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ ดังนี้

**จากเดิม** รายการผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดดังนี้

(๑) ผ้าม่านอัดจีบ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร  
จำนวน ๑ ชุด ราคา ๑๔,๔๐๐ บาท

(๒) ผ้าม่านอัดจีบ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร  
จำนวน ๑ ชุด ราคา ๗,๖๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐ บาท

**แก้ไขเปลี่ยนแปลง** รายการผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดดังนี้

(๑) ผ้าม่านอัดจีบ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๒.๙๕ เมตร  
จำนวน ๑ ชุด ราคา ๑๒,๔๐๐ บาท

(๒) ผ้าม่านอัดจีบ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร  
จำนวน ๑ ชุด ราคา ๗,๖๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท

อนุมัติ ๘ เสียง

ไม่อนุมัติ ไม่มี

งดออกเสียง ๑ เสียง

## มติที่ประชุม

มติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน โดยมีรายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ดังนี้

**จากเดิม** รายการผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดดังนี้

(๑) ผ้าม่านอัดจีบ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด ราคา ๑๔,๕๐๐ บาท

(๒) ผ้าม่านอัดจีบ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด ราคา ๗,๖๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐ บาท

**แก้ไขเปลี่ยนแปลง** รายการผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดดังนี้

(๑) ผ้าม่านอัดจีบ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๒.๙๕ เมตร จำนวน ๑ ชุด ราคา ๑๒,๕๐๐ บาท

(๒) ผ้าม่านอัดจีบ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด ราคา ๗,๖๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง

นายเดชา ประทุมตะ  
ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดอีกหรือไม่ครับ

นางสาคร สัมฤทธิ์  
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๖

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนทุกส่วน ดิฉันนางสาคร สัมฤทธิ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๖ เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ เป็นโครงการที่บรรจุไว้ในแผนปี ๒๕๖๖ ซึ่งถ้าไม่ได้ดำเนินการในปีนี้จะถือว่าโครงการนี้จะตกไป ไม่สามารถดำเนินการได้ อยากให้ท่านพิจารณาเพิ่มเติมแผนใหม่ได้ไหมคะ เพราะเป็นโครงการที่ประชาชนมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการและยังเห็นว่ายังมีความจำเป็นต้องดำเนินการอยู่ค่ะ

นางสาวสุภาพร พูนไรสง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่บรรจุไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งถ้าไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการดังกล่าวเป็นอันตกไป ถ้าหากว่ามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการนี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเพิ่มเติมแผนใหม่ ตามระเบียบฯ ต่อไปค่ะ

นายฉานพาทิตต์ สีหามาตย์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ในส่วนของผู้บริหารก็ได้มีการปรึกษารื้อกับหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ว่าเราจะมีเพิ่มเติมแผนตกไปในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และโครงการที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนของเรามีหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนหนทาง ไฟฟ้า น้ำประปา ที่ผ่านมามองเห็นได้ว่ามีบางโครงการที่เร่งด่วนและจำเป็นต้องดำเนินการที่เราบรรจุไว้ในปีเดียวหากไม่ได้ดำเนินการก็จะทำให้เราเสียโอกาสซึ่งต่อไปในการ

เพิ่มเติมแผนอยากจะขยายระยะเวลาในการดำเนินงาน การที่เราบรรลุงบประมาณลงในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ไว้ เราสามารถหยิบมาทำในปีไหนก็ได้ในช่วงเวลานั้นๆ เพื่อความสะดวกในการนำแผนมาใช้ ในการจัดทำแผนเพิ่มเติมในคราวนี้ อยากให้สมาชิกทุกหมู่บ้านร่วมกันสำรวจโครงการที่ตกไปหรือโครงการที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนเพื่อนำโครงการมาบรรจุไว้ในแผนให้ได้มากที่สุดแล้วเพื่อประโยชน์ของพวกเราและพี่น้องในตำบลของเราครับ

**นายเดชา ประทุมตะ  
ประธานสภา อบต.**

จากที่ท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ ๖ ได้เสนอโครงการในการเพิ่มเติมแผนจะสามารถเพิ่มในญัตติเพื่อพิจารณานี้ได้หรือไม่ครับ เชิญท่านปลัดชี้แจงครับ

**นายสุรพงษ์ ศิลาวิเศษ  
เลขานุการสภา อบต.**

ในการจัดทำแผนหรือเพิ่มเติมแผน ซึ่งก็จะมีขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบได้กำหนดไว้อยู่แล้ว ซึ่งในกระบวนการจัดทำหรือเพิ่มเติมแผนจะเป็นการดำเนินการตามรูปแบบของคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เมื่อผ่านกระบวนการนี้จึงจะเป็นการเสนอสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งในกระบวนการจัดทำขอให้ประสานกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และให้เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแก่สมาชิกสภาเพื่อให้ประสานงานกับหมู่บ้านของตัวเองเพื่อเสนอปัญหาความต้องการโดยเสนอเป็นโครงการเพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาประกอบการจัดทำร่างแผนฯ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่อไป

**นายสุพจน์ ศรีวรรณะ  
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๒**

ผมขอเรียนปรึกษาในเรื่องแผนถ้าเราบรรจุโครงการงบประมาณที่จะดำเนินการไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แต่ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการในปีนั้นทำให้โครงการดังกล่าวเป็นอันตกไป ซึ่งถ้าจะดำเนินการก็ต้องเพิ่มเติมแผนใหม่ ผมอยากเรียนสอบถามว่าถ้าเราจะขยายโครงการนี้ออกไปในปีต่อไปได้หรือไม่โดยเราจะลงงบประมาณไว้ ๓-๕ ปีได้หรือไม่และผมอยากจะขอสำเนาแผนพัฒนาของเราสำหรับสมาชิกสภาทุกหมู่บ้านเพื่อจะได้ไว้สำหรับตรวจสอบว่าโครงการใดที่ตกหล่นและโครงการใดที่ยังไม่ได้บรรจุในแผนก็จะได้ขอเพิ่มเติมแผนเข้ามา ขอความกระจ่างด้วยครับ

**นางสาวสุภาพร พูนไธสง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน**

ในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งตอนนี้เราใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งในการบรรจุโครงการที่จะดำเนินการในแต่ละปีเป็นโครงการที่เราได้สอบถามและให้แต่ละหมู่บ้านจัดลำดับความสำคัญมาให้แล้วว่าโครงการใดมีความจำเป็นเร่งด่วนก็จะบรรจุไว้ในปีต้นๆที่จะดำเนินการ ในกรณีที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถามว่าโครงการที่ตกไปจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ในระเบียบการจัดทำแผนก็เปิดช่องให้ดำเนินการได้โดยอาจจะเพิ่มเติมหรือกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็สามารถแก้ไขโดยการย้ายปีงบประมาณถัดไปมาทำในปีงบประมาณปัจจุบันได้ ส่วนใน

กรณีคำถามว่าสามารถงบประมาณไว้ทั้งห้าปีได้หรือไม่ ตามระเบียบการจัดทำแผนไม่ได้มีข้อกำหนดว่าผิดหรือถูกแต่ให้ดูว่ามันเหมาะสมหรือไม่ แผนสอดคล้องกับงบประมาณหรือไม่ซึ่งปัจจุบันโครงการที่เราบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ มีเป็นร้อยโครงการซึ่งถือว่าเยอะมากทางกรมก็จะมองว่าการวางแผนและการบริหารงบประมาณของเรามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดค่ะ

นายวีรพล ศรีภักดี  
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๙

อยากให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนระบุนมาให้ชัดเจนว่าสามารถงบประมาณไว้ทั้งห้าปีได้หรือไม่ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการเสนอโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเพิ่มเติมต่อไป

นางสาวสุภาพร พูนไธสง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน ระบุไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผน เพิ่มเติมแผนหรือเปลี่ยนแปลงแผน ได้กำหนดวิธีการไว้ อย่างชัดเจน ซึ่งกระบวนการจะเป็นการดำเนินการในรูปแบบของ คณะกรรมการเริ่มจากคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำร่างแผนเสนอ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาเสนอผู้บริหารและให้ผู้บริหารเสนอสภา ให้ความเห็นชอบ ในกระบวนการจัดทำในการประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด สมาชิกสภาสามารถเสนอแนวทางเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกันว่า จะดำเนินการไปในแนวทางใดมติที่ประชุมเป็นอย่างไรทางเจ้าหน้าที่จัดทำ แผนก็ต้องดำเนินการตามมติที่ประชุมค่ะ

นายณานพาทิตตี สิทามาตย์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ในการจัดทำแผนจะมีเรื่องของงบประมาณมาเกี่ยวข้องด้วย ถ้าถามว่าการลง งบประมาณไว้มากกว่า ๑ ปี สามารถทำได้หรือไม่ ผมตอบว่าทำได้เพื่อป้องกัน ความผิดพลาดและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนซึ่งไม่ใช่ว่าทุก โครงการจะลงคลุมไว้ทุกปีงบประมาณ โดยพิจารณาโครงการที่จำเป็นกับ ชุมชนหรือหมู่บ้านของเราก็ลงไว้ปีต้นๆ และเผื่อไว้สักสองปีงบประมาณ เดียว เรามาร่วมประชุมหารือกันในแต่ละโครงการที่มีความจำเป็นในการเพิ่มเติม แผนคราวต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

นายเดชา ประทุมตะ  
ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือข้อเสนอแนะอะไรอีก หรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายเดชา ประทุมตะ  
ประธานสภา อบต.

สั่งปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๔ น.

ลงชื่อ สุรพงษ์ ศิลาวิเศษ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นายสุรพงษ์ ศิลาวิเศษ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

ลงชื่อ วีรพล ศรีภักดี ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายวีรพล ศรีภักดี)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ สุพจน์ ศรีวรรณะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายสุพจน์ ศรีวรรณะ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ อุดุทย์ พลรักษา ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายอุดุทย์ พลรักษา)

เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ เดชา ประทุมตะ ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายเดชา ประทุมตะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม